



Cục Thuế Sơn La: khắc phục mọi khó khăn để về đích đúng kế hoạch

Thông tin từ Cục Thuế Sơn La cho biết, tiến độ thu ngân sách trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021 không đạt tiến độ, do nhiều yếu tố không thuận như dự kiến. Dù vậy, trong những tháng còn lại của năm, Cục Thuế Sơn La khẳng định, sẽ khắc phục khó khăn, tận dụng tối đa thuận lợi đảm bảo thu NSNN về đích theo đúng kế hoạch đã đề ra.

► **Lâm Phong**

Theo báo cáo của Cục Thuế Sơn La, tổng thu NSNN 8 tháng trên địa bàn đạt 2.272 tỷ đồng, bằng 64,2% dự toán trung ương giao và bằng 55,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, số thu từ thuế và phí đạt 1.861 tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán trung ương giao, bằng 51,7% dự toán tỉnh giao. Một trong những nguyên nhân khiến thu ngân sách đạt thấp hơn so với tiến độ dự toán là do sản lượng điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn trong 8 tháng không đạt tiến độ đã giao. Cụ thể, thủy điện Sơn La chỉ đạt 35,3%; thủy điện Hòa Bình đạt 61,4%; thủy điện Huội Quảng đạt 35,3%; các thủy điện vừa và nhỏ khác đạt 48,2%. Cá biệt trong những tháng mùa khô của quý I, II/2021, nhiều nhà máy thủy điện

chỉ phát được 30-50% công suất thiết kế, dẫn đến doanh thu thấp, lợi nhuận giảm, không đủ để bù đắp các khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Thậm chí, nhiều nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn do các DN tư nhân đầu tư phải vay vốn ngân hàng, nên có thời điểm phải lấy cả khoản thuế GTGT mà các công ty mua bán điện nộp để trả lãi vay, dẫn đến tình trạng nợ đọng thuế. Thêm vào đó, số thu cũng ảnh hưởng khi Cục Thuế Sơn La gia hạn cho 322 DN với tổng số tiền là 102 tỷ đồng theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, do dịch Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, nên một số DN phải ngừng hoạt động, dẫn không nộp được thuế và trả nợ của các tháng trước. Đơn cử, Công ty TNHH mỏ

Nikel Bản Phúc nợ 32,4 tỷ đồng; Công ty CP thủy điện Pá Chiến nợ 6,3 tỷ đồng; Công ty thủy điện Xím Vàng nợ 4,5 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Cục Thuế Sơn La dự báo, ngay trong tháng 9 và quý IV, nhiệm vụ thu NSNN sẽ có nhiều khó khăn. Do đó, để đảm bảo tiến độ thu, Cục Thuế Sơn La sẽ tiếp tục đồng hành với DN, người nộp thuế tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, cơ quan thuế sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với các ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu để triển khai thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Đồng thời, tăng cường công tác thanh kiểm tra về thuế, nhất là kiểm tra trước, sau hoàn thuế đối với các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn; đôn đốc các DN nộp ngay số tiền thu hồi theo kết luận của thanh tra, kiểm toán.

Cũng theo Cục Thuế Sơn La, để đảm bảo mục tiêu giảm mức nợ thuế tại thời điểm 31/12/2021 xuống dưới 5% tổng thu NSNN, cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh nhóm giải pháp quản lý và cưỡng chế nợ thuế. Theo đó, một mặt Cục Thuế tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Sơn La về nội dung thu hồi nợ thuế. Mặt khác, sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ các DN nợ tiền thuế lớn để bàn giải pháp và yêu cầu cam kết nộp tiền nợ thuế và các khoản thuế phát sinh phải nộp những tháng cuối năm vào NSNN. Đồng thời, phân công và giao trách nhiệm đôn đốc thu tiền nợ thuế đến từng lãnh đạo Cục Thuế, trưởng các phòng quản lý, chi cục trưởng các chi cục thuế, triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế với các khoản nợ từ 90 ngày trở lên và thực hiện công khai thông tin tình hình nợ thuế của DN ■